

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
สารบัญ	ช
สารบัญตาราง	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องในการศึกษา	2
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์	3
การสอบบัญชีสหกรณ์	6
ธุรกิจการจำหน่ายน้ำมัน	14
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	26
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา	28
ขอบเขตเนื้อหา	28
ขอบเขตประชากร	28
การเก็บรวบรวมข้อมูล	29
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	30
การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล	30
บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล	32
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	33
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์	36

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ส่วนที่ 3 ระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมัน	45
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ จำหน่ายน้ำมัน จำแนกตามสาขาวิชา	57
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ จำหน่ายน้ำมัน จำแนกตามประเภทกรรมการทำงานเป็น ผู้สอบบัญชีสหกรณ์	76
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ	99
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	100
สรุปผลการศึกษา	100
อภิปรายผล	108
ข้อค้นพบจากการศึกษา	109
ข้อเสนอแนะ	110
ขอบเขตและข้อจำกัดในการศึกษา	110
ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษารั้งต่อไป	110
บรรณานุกรม	111
ภาคผนวก	113
ประวัติผู้เขียน	122

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ	33
2	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ	33
3	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา	34
4	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสาขาวิชาที่สำเร็จสูงสุด	34
5	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์	35
6	แสดงจำนวนและร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ เรื่องกระบวนการการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ด้านการเตรียมการและการวางแผนการสอบบัญชี	36
7	แสดงจำนวนและร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ เรื่องกระบวนการการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ด้านการปฏิบัติงานสอบบัญชี	37
8	แสดงจำนวนและร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ เรื่องกระบวนการการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ด้านการสรุปผลงานสอบบัญชีและการเสนอรายงาน	38
9	แสดงจำนวนและร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ ด้านการจัดทำบัญชี	40
10	แสดงจำนวนและร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ ด้านลูกหนี้เงินกู้	41
11	แสดงจำนวนและร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ ด้านเงินสดขาด/เกินบัญชี	42

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
12	แสดงจำนวนและร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ ด้านที่ดิน อาคาร อุปกรณ์	43
13	แสดงจำนวนและร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ ด้านสินทรัพย์ที่ได้รับการบริจาค	44
14	แสดงจำนวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมันด้านการวางแผนการสอบบัญชี - การรวบรวมข้อมูล	45
15	แสดงจำนวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมันด้านการวางแผนการสอบบัญชี - การวิเคราะห์เปรียบเทียบในเบื้องต้น	46
16	แสดงจำนวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมันด้านการวางแผนการสอบบัญชี - การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี	47
17	แสดงจำนวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมันด้านการวางแผนการสอบบัญชี-การทำความเข้าใจในระบบควบคุมภายใน	48
18	แสดงจำนวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมันด้านการวางแผนการสอบบัญชี - การจัดทำแผนการสอบบัญชีโดยรวม (Audit Plan)	49
19	แสดงจำนวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมันด้านการวางแผนการสอบบัญชี - การจัดทำแนวการสอบบัญชี (Audit Program)	50

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
20	แสดงจำนวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมันด้านเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ-เทคนิคการตรวจสอบ	51
21	แสดงจำนวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมันด้านเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ-วิธีการตรวจสอบ	53
22	แสดงจำนวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมัน ด้านกระดาษทำการและรายงานการตรวจสอบ – กระดาษทำการ	55
23	แสดงจำนวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมัน ด้านกระดาษทำการและรายงานการตรวจสอบ – รายงานการตรวจสอบ	56
24	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมันด้านการวางแผนการสอบบัญชี – การรวบรวมข้อมูล จำแนกตามสาขาวิชา	57
25	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมันด้านการวางแผนการสอบบัญชี – การวิเคราะห์เปรียบเทียบในเบื้องต้น จำแนกตามสาขาวิชา	59
26	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมันด้านการวางแผนการสอบบัญชี – การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี จำแนกตามสาขาวิชา	60
27	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมันด้านการวางแผนการสอบบัญชี – การทำความเข้าใจในระบบควบคุมภายใน จำแนกตามสาขาวิชา	62

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
28	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมันด้านการวางแผนการสอบบัญชี – การจัดทำ แผนการสอบบัญชีโดยรวม (Audit Plan) จำแนกตามสาขาวิชา	64
29	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมันด้านการวางแผนการสอบบัญชี – การจัดทำ แนวการสอบบัญชี (Audit Program) จำแนกตามสาขาวิชา	66
30	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมันด้านเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ- เทคนิคการ ตรวจสอบ จำแนกตามสาขาวิชา	68
31	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมันด้านเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ- วิธีการ ตรวจสอบ จำแนกตามสาขาวิชา	70
32	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมันด้านกระดาษทำการและรายงานการ ตรวจสอบ – กระดาษทำการ จำแนกตามสาขาวิชา	72
33	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมัน ด้านกระดาษทำการและรายงานการ ตรวจสอบ – รายงานการตรวจสอบ จำแนกตามสาขาวิชา	74
34	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมันด้านการวางแผนการสอบบัญชี – การรวบรวม ข้อมูล จำแนกตามประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชี สหกรณ์	76
35	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมันด้านการวางแผนการสอบบัญชี – การ วิเคราะห์เปรียบเทียบในเบื้องต้น การรวบรวมข้อมูล จำแนกตาม ประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์	78

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
36	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมันด้านการวางแผนการสอบบัญชี – การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี จำแนกตามประเภทการดำเนินงานเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์	80
37	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมันด้านการวางแผนการสอบบัญชี- การทำความเข้าใจในระบบควบคุมภายใน จำแนกตามประเภทการดำเนินงานเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์	82
38	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมันด้านการวางแผนการสอบบัญชี – การจัดทำแผนการสอบบัญชีโดยรวม (Audit Plan) จำแนกตามประเภทการดำเนินงานเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์	84
39	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมันด้านการวางแผนการสอบบัญชี – การจัดทำแนวการสอบบัญชี (Audit Program) จำแนกตามประเภทการดำเนินงานเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์	86
40	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมันด้านเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ- เทคนิคการตรวจสอบ จำแนกตามประเภทการดำเนินงานเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์	88
41	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมันด้านเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ- วิธีการตรวจสอบ จำแนกตามประเภทการดำเนินงานเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์	91

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
42	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ที่ จำหน่ายน้ำมันด้านกระดาษทำการและรายงานการ ตรวจสอบ – กระดาษทำการจำแนกตามประเภทการทำงานเป็น ผู้สอบบัญชีสหกรณ์	95
43	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและระดับปัญหาในการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมัน ด้านกระดาษทำการและรายงานการ ตรวจสอบ – รายงานการตรวจสอบ จำแนกตามประเภทการทำงาน เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์	97
44	แสดงร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์	101
45	ปัญหาในการสอบบัญชีสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมัน	102
46	ปัญหาในการสอบบัญชีสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมัน จำแนกตามสาขาวิชา	103
47	ปัญหาในการสอบบัญชีสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมัน จำแนกตาม ประเภทการทำงานเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์	105
48	สรุประดับปัญหาในการสอบบัญชีสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำมัน	107